

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN KRÔNG PA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 274 /HĐND-VP

Krông Pa, ngày 16 tháng 12 năm 2022

V/v đề nghị trả lời chất vấn của đại  
biểu HĐND huyện

Kính gửi: Lãnh đạo Đội Xây dựng giao thông và Dịch vụ đô thị.

Ngày 13/12/2022, Thường trực HĐND huyện nhận được phiếu chất vấn của bà Nguyễn Thị Lý – đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Phú Túc chất vấn lãnh đạo Đội Xây dựng giao thông và Dịch vụ đô thị, nội dung chất vấn như sau:

*“Đề nghị lãnh đạo Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị huyện Krông Pa cho biết việc thu lệ phí đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ trên khu vực chợ khi thu có biên lai cấp phát của nhà nước hay không?”*

*Hiện nay trên địa bàn thị trấn, người dân rất bức xúc, các hộ dân buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực chợ tạm mới (khu vực nghĩa địa TDP 5) dành cho người dân đồng bào DTTS buôn bán; các hộ buôn bán nhỏ lấn chiếm buôn bán trên khu vực vỉa hè chỗ để xe. Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị không quản lý khu vực giữ xe nhưng vẫn thu tiền lệ phí của hộ buôn bán nhỏ ở trên khu vực này (mặt khác, khi thu không có một biên lai thu lệ phí nào)? Xin hỏi việc triển khai thu lệ phí như vậy có đúng không?. Cho biết khu vực chợ tạm buôn bán nhỏ lẻ của người đồng bào DTTS bán với thời gian rất ít, có trường hợp người dân có vài bó rau, vài nải chuối của nhà đem ra ngồi bán nhưng vẫn phải đóng lệ phí thiết thời cho người dân. Đề nghị lãnh đạo Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị cho biết việc triển khai như vậy có đảm bảo và đúng Luật quy định không?”*

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuyển ý kiến chất vấn nêu trên đến lãnh đạo Đội Xây dựng giao thông và Dịch vụ đô thị trả lời bằng văn bản cho đại biểu và trả lời trực tiếp tại Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả giải quyết nội dung chất vấn trên đến Thường trực HĐND huyện **chậm nhất là ngày 19/12/2022./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- Bà Nguyễn Thị Lý;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, HĐND (N).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nay Quyên**